
รายงานการประชุมเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ครั้งท่ี 7 / 2560 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
---------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายวันชัย  คนงาม  เกษตรจังหวัดเพชรบุรี      ประธาน 
           2. นายวิรัตน์  สว่างลาภ      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

3. นายชาญณรงค์ พวงสั้น  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. น.ส.ประพันธ์ ชนะวรรณโณ  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   
5. นางปัจฉิมา เผือกเทศ      หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   
6. นายวิโมกษ์ พรหมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (แทน) 
7. นางชุลีพร  ทรัพย์สิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี (แทน)  
8.นายเฉลิม ยงภูมิพุทธา    เกษตรอําเภอเขาย้อย 
9. นายณรงค์ สําแดงเดช   เกษตรอําเภอบ้านลาด 
10. นายอําพล แพบุตร   เกษตรอําเภอชะอํา 
11. นางอุไร กาลปักษ์   เกษตรอําเภอบ้านแหลม 
12. นายนิพนธ์ บุตรเมือง  เกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง 

รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอท่ายาง 
13. นางสาวนิตยา  ต้ังศุภธวัช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
     รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง 
14. นายนราธิป  จันทร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอแก่งกระจาน 
15. นางพรรณวดี ทองแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
16. นายยุกตนันท์  จําปาเทศ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
17. นายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
18. นางสาวพิมพ์ภัสสร กระจ่างวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
19. นางสาวศิรประภา โพธิ์กาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
20. นางกุลธิดา  คารมณ์            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      
21. นางสาวอําไพ สุขจํารูญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
22. นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
23. นางสลักจิต นิ่มบุญ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
24. นางรัชนี จิตรตระว ี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน     
25. นางธารารัตน์ บุญพ่วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
26. นางอําพรรณ์ เสื่อมผิว เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นายสุริยา ศรีนาโค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ       เลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายกิตติ  เหมือนจันทร์แจ่ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 

2. นางสาวนิศากร  ลี้ชาญพานิชยกิจ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
     สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 

       
ผู้ไม่เข้าประชุม (สํานักงานเกษตรจังหวัด) 

1. นายสําเนา จันทร์จวง         หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ลาพักผ่อน 
๒. นายพันลภ เอ่ียมสวัสด์ิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  ติดราชการ 

 ๓. นางสาวปาณิดล นิยมค้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  ติดราชการ  
๔. นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   ลาพักผ่อน 

 ๕. นางสาวศิริรัตน์ แจ้งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   ลาป่วย 
๖. นายสักรินทร์ เทียนทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   ติดราชการ  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 

    นายวันชัย  คนงาม  เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดและดําเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับอําเภอ โครงการ ๙๑๐๑  
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี โดยเฉพาะอําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง และอําเภอแก่งกระจาน 
 
ประธาน  ให้แต่ละอําเภอเล่าว่ามีการดําเนินการ อย่างไรบ้าง 
อุไร  อําเภอบ้านแหลมเปิดไลน์กลุ่มสําหรับโครงการนี้ เม่ือมีความเคลื่อนไหวก็สามารถรายงานได้ 
นิตยา  ทําเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีไว้ เวลามีการเบิกจ่าย ความเคลื่อนไหวอะไรของแต่ละโครงการ ให้ส่งให้ธุรการ 

และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลช่วยกันบันทึกข้อมูลทุกวัน 
ณรงค์  ให้คนท่ีทําหน้าท่ีเบิกเงินของกลุ่มมาสํานักงานเกษตรอําเภอ แล้วสํานักงานฯ ทําหนังสือนําส่งไปให้ ธกส.  

เพ่ือให้กลุ่มเอาไปเบิก ส่วนสํานักงานจะได้เอาข้อมูลดังกล่าวไว้รายงาน (ธกส. แนะนํา) 
ชุลีพร  ทําเช่นเดียวกับอําเภอบ้านลาด ช่วงนี้อําเภอเมืองเพชรบุรี ยังไม่ได้เบิกค่าแรง แต่มีการเบิกค่าวัสดุแล้ว 
ประธาน  - วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้องเบิกค่าแรงได้ ๕๐% ตอนลงไปตามงานในพ้ืนท่ีก็มีการทํางานกันอยู่  

แต่ทําไมไม่เบิกค่าแรง 
- เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างต้องเก็บไว้ให้อยู่ครบ /ค่าวัสดุ ค่าแรง เอกสารต้องเก็บในแฟ้มให้พร้อมทุกอย่าง 
ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือพร้อมรับการตรวจสอบ 

  - การรายงานข้อมูลให้เป็นปกติ และเป็นประจํา 
  - ให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ลงตรวจสอบด้วย 
  - อย่าเบิกเงินสด ให้โอนเข้าบัญชี โอนให้ผู้ประกอบการ 
ชาญณรงค์ ขอเน้นย้ําอย่าให้เบิกเงินสดไปจ่าย 
ประธาน  - อย่าเบิก ๕ วนั ๗ วัน ครั้ง ให้เบิกจ่ายทุกวัน 
  - ถ้าไม่รู้เรื่องการเงินให้มาถามท่ีฝ่ายบริหารได้ เพราะได้ไปอบรมมาแล้ว 
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นราธิป  กําลังดําเนินการบันทึกข้อมูลอยู่ คาดว่าหลังเลิกประชุมน่าจะเสร็จ 
นิพนธ์  ไม่ทราบว่าต้องดําเนินการ ไม่มีใครสื่อสารไป 
ประธาน  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด (เจ้าของงาน) ติดตามด้วย  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ครั้งท่ี 6/ 2560 วันท่ี ๒๗ มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ีอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  และการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งท่ี 6/ 2560 วันท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ณ เรือนไม้ดาวแดงไม้ไทย หมู่ 2 ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี 
เลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ผู้เก่ียวข้องเพ่ือรับรองรายงานการประชุมแล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูล 
ตามเอกสารท่ีได้ส่งให้ทางอีเมล์ของกลุ่มฯ / ฝ่ายฯ  และ สาํนักงานเกษตรอําเภอ หากต้องการแก้ไขขอให้แจ้ง ในท่ีประชุม  
และวันนี้จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป                
1.1 เล่ือนข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาเลื่อนระดับ นายสักรินทร์ เทียนทอง ตําแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ข้ึนดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ในตําแหน่งเลขท่ีและส่วนราชการเดิม ต้ังแต่วันท่ี 10 
เมษายน 2560 ตามสําเนาคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 564/2560 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560         
มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.2 ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องสหกรณ์บรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ตามเอกสารแนบ       
มติท่ีประชุม  รับทราบ                 
      1.3 การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้องเบิกจ่าย 
ให้ได้ร้อยละ 96 ณ สิ้นไตรมาศท่ี 4 
            - งบกรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60.82 
            - งบพัฒนาจังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 
           - งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 240,170,200 บาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ         
     1.4 มาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
และน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ผ่านเข้าระบบทุกเดือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
              1.5 การควบคุมภายใน  ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีได้แจ้งเวียน
ให้ทราบแล้ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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              1.6 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 1) ตู้รับความคิดเห็น ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  
 2) จดหมายส่งมาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตําบลบ้านหม้อ ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
 3) E-mail: phetchaburi@doae.go.th 
 4) ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3248-8055    
 5) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
 6) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด/กองนิติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
    

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
2.1 การติดตามนิเทศงานการวาดแผนท่ีรายแปลงของเกษตรกร ขอให้อําเภอแจ้งผู้รับผิดชอบงาน           

ของสํานักงานเกษตรอําเภอเข้าร่วมประชุม ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560  
เวลา  09.00 น.          
                   ประเด็นติดตาม 
                    1) การวาดแผนท่ีรายแปลง : ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีได้ผลงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 
ถึงร้อยละ 50/แนวทางแก้ไข 

2) การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร : ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานการใช้งาน รต. ระบบใหม่/ 
การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก รต./การจัดทําข้อมูลเอกภาพร่วมกับ สศก. 
                  กลุ่มเป้าหมาย 
                     1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลงของ 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 
                     2) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานระบบรายงาน รต. ของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
                     3) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลเอกภาพของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

  4) เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) 
มติท่ีประชุม  ให้อําเภอปรึกษาหารือ และเตรียมคําตอบ ในวันนั้นด้วย 

2.2 ผลการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและผลการวาดแปลงในระบบทะเบียนเกษตรกร 
ประจําปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
              2.3 แผนการวาดแปลงในระบบทะเบียนเกษตรกร ประจําปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    2.4 การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด เรื่อง การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้อําเภอดําเนินการดังนี้ 
                      1) ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ถอดองค์ความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอายุ/ผู้ทรงความรู้ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หรือถอดความรู้ 
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง  

1. ให้อําเภอถอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร หรือผู้จัดการพ้ืนท่ี ผู้ช่วยผู้จัดการพ้ืนท่ี เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ดําเนินการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง อย่างน้อยอําเภอละ 1 เรื่อง และจัดส่งองค์ความรู้ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณากลั่นกรองก่อนนําข้ึน 
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ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร (www.k-center.doae.go.th/) นําเข้าองค์ความรู้ท่ีเว็บไซต์ e-Knowledge  
ท้ังนี้ ขอให้อําเภอสรุปเป็นรูปเล่มรายงาน/ภาพประกอบ ตามข้อ 1 และข้อ 2 พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล 

ท้ังหมดให้จังหวัด ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เพ่ือสรุปและรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
    2.5 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560           
ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตร (rbm) ทางระบบออนไลน์ http://rbm.doae.go.th เป้าหมายตามเอกสารแนบ ตัดยอดข้อมูลวันท่ี  
26 กรกฎาคม 2560 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    2.6 การรายงานผลงาน - เงิน ผ่านระบบ e-project การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน ทางระบบออนไลน์ http://www.e-project.doae.go.th กําหนดภายในวันท่ี 28 สิงหาคม 
2560 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
     2.7 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ขณะนี้ดําเนินการ
แล้ว 7 อําเภอ ยังคงเหลืออําเภอท่ายาง ซ่ึงจัดวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงนัด 
รับเป็นประธานแล้ว ส่วนผู้กล่าวรายงานได้ประสานเรียนเชิญผู้อํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแล้ว  ท้ังนี้ 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงขอฝากหัวหน้ากลุ่มแจ้งย้ําเกษตรอําเภอท่ีดําเนินการแล้ว 
ให้ส่งรายงานการดําเนินงานด้วย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
              2.8 โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) ปี 2560  
                     ขณะนี้ มีส่งรายงานมา 2 อําเภอ คือ อําเภอบ้านแหลม และอําเภอท่ายาง (แต่ยังไม่สมบูรณ์  
อยู่ระหว่างการแก้ไข) จึงขอให้อําเภอดําเนินการส่งให้จังหวัดด้วย ซ่ึงขณะนี้ได้ล่วงเลยกําหนดแล้ว เพ่ือท่ีจะได้รวบรวม
ส่งของจังหวัดให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
              2.9 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน  
                     สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือดําเนินการโครงการ9101  
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จํานวน 116 ชุมชน ชุมชนละ 2.5 ล้าน
บาท การจัดสรรพ้ืนท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอคํานวณจาก จํานวนพ้ืนท่ีตําบลท่ีมีการเกษตรคูณกับ 1.25  โดยแบ่งพ้ืนท่ี
ประกอบด้วย อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 28 ชุมชน อําเภอเขาย้อย จํานวน 13 ชุมชน อําเภอชะอํา จํานวน 11 
ชุมชน อําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน 5 ชุมชน อําเภอท่ายาง  จํานวน 15 ชุมชน อําเภอบ้านลาด จํานวน 21 
ชุมชน อําเภอบ้านแหลม จํานวน 13 ชุมชน และอําเภอแก่งกระจาน จํานวน 8 ชุมชน ซ่ึงสํานักงานเกษตรอําเภอ 
ได้นําไปจัดสรรพ้ืนท่ีชุมชน พร้อมท้ังดําเนินการจัดเวทีชุมชนในวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2560 และนําเสนอโครงการ
ท่ีคณะกรรมการระดับชุมชนได้เสนอมาให้คณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระดับอําเภอพิจารณาอนุมัติโครงการ จํานวน 207 โครงการ ใน 116 ชุมชน 
และรวบรวมเอกสารโครงการให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีตรวจเอกสารโครงการจํานวน 207 โครงการ  
ใน 116 ชุมชน ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้เสนอโครงการต่อสํานักงบประมาณ ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
และในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 สํานักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติโครงการของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 207 
โครงการ ใน 116 ชุมชน  คิดเป็นเงิน 240,170,200 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน)  
สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะกรรมการฯระดับชุมชน และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของแต่ละชุมชนท่ีทําการเปิดบัญชีไว้ จํานวน 116 ชุมชน เป็นเงิน 240,170,200 
บาท ครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการโอนเงินจากบัญชีระดับชุมชนไปยังบัญชีระดับกลุ่ม เพ่ือเบิกจ่ายเงิน 
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มาดําเนินงานตามโครงการท่ีเสนอขอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีวางไว้  
โดยการกํากับ ติดตาม ดูแล จากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอําเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม  ขอให้เจ้งเจ้าหน้าท่ีลงไปดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทําความเข้าใจกับพ้ืนท่ีให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะ หากมีการร้องเรียนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

2.10 ระบบส่งเสริมการเกษตร 
2.10.1  แผนการเย่ียมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร  สรุปแผนการเยี่ยมเยียน 

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (ระดับอําเภอ) ประจําเดือนสิงหาคม ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
โดยมีอําเภอทีส่งตามกําหนด ได้แก่ อําเภอบ้านลาด อําเภอชะอํา ขอเน้นย้ําให้อําเภอส่งแผนให้ตรงตามกําหนด  
เพ่ือจะได้ประสานส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังนี้ คณะทํางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท่ี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร \\com18 \แผน T&V System  และขอความร่วมมือ และซักซ้อมความเข้าใจ
ดังนี้ 

1) ขอให้คณะทํางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เป็นวีดีทัศน์ หรือ power point ในท่ีประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ส่วนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเกษตรอําเภอแต่ละอําเภอขอให้สรุปรายงานเป็นวีดีทัศน์ หรือ power point ในท่ีประชุมเกษตรอําเภอ
ทุกเดือน เน้นงานเด่น 

2) แผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตรของแต่ละอําเภอ กําหนดแนวทางให้ 
วันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ท่ี 2 เป็นวันนัดดําเนินงานเน้นงาน ศพก. ส่วนวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ท่ี ๓ เป็นวัน 
นัดหมายเน้นงานแปลงใหญ่ กําหนดเวลาลงพ้ืนท่ี 13.30 น. ณ ศพก.ของแต่ละอําเภอ และขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกอําเภอ 
ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้ โดยจังหวัดจะสรุปส่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Single command) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกเดือน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

2.10.2 แผนกิจกรรมการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งแผนกิจกรรม 
กําหนดการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจําเดือน สิงหาคม 2560 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ และขอความร่วมมือทุกกลุ่มฯ /ฝ่ายฯ แจ้งแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวของแต่ละเดือนได้ท่ีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร \\com18 \ประชุมองค์กร\1. ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร                                  
     3.1 การจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการแปรรูป

ผลผลิตสับปะรด ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การบริหารจัดการกลุ่ม และการแปรรูปผลผลิตสับปะรด แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ  บ้านลาด อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอแก่งกระจาน จํานวน 36 ราย  

            1) วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  
            2) วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตําบลวังก์พง  

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561  ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 

2560 อนุมัติโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรอบการทํานา  
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และให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอ่ืนนอกเหนือจากข้าวและสร้างรายท่ีมากกว่าการปลูกข้าว โดยมีเป้าหมาย
ดําเนินการ 53 จังหวัด พ้ืนท่ี 400,000 ไร่ ซ่ึงจังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรเป้าหมาย 2,500 ไร่ เง่ือนไขการดําเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 

 1. เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  
ซ่ึงเกษตรกรต้องลงทุนในการปลูกพืชก่อน และจะได้รับค่าใช้จ่ายต่อเม่ือคณะกรรมการฯมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีและรับรอง
สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 

 2. เกษตรกรสามารถเลือกช่วงเวลาเพาะปลูกพืชอ่ืน (พืชอายุสั้น) ท่ีไม่ใช่ข้าว ในช่วงเวลา 1 พ.ย. 60 
- 28 ก.พ. 61 ยกเว้น พ้ืนท่ีรับน้ําท่ีมีประกาศให้ทํานาปีเร็วข้ึน 

 รายละเอียดกิจกรรมโครงการจะได้ทําหนังสือแจ้งอําเภอทราบต่อไป ขอให้พิจารณากรอบพ้ืนท่ี
ดําเนินการในอําเภอดังต่อไปนี้ 

  - อ.เมืองเพชรบุรี  300 ไร่   ทําได้ 
  - อ.บ้านแหลม      100 ไร่   ทําไม่ได้ ให้ลดลงท้ังหมด 
  - อ.บ้านลาด  1,000 ไร่  เพ่ิมข้ึนอีก 100 ไร่ จากของบ้านแหลม 
  - อ.ชะอํา  300 ไร่   ทําได้ 
  - อ.ท่ายาง  300 ไร่   ทําได้ 
  - อ.เขาย้อย  500 ไร่   ทําได้ 
 

ชาญณรงค์  โครงการสับปะรด ซ่ึงได้มีการจัดมหกรรมสับปะรดผ่านไปเม่ือต้นเดือน และจะมีการศึกษาดูงานอีก 
  ในเดือนสิงหาคม ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องการกําหนดคุณสมบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง คาดว่า 

จะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
ประธาน  การปลูกพริก พืชผัก ในชุมชน ตามแนวทางของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถทําได้  

ต้องดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี ชลประทานให้เฉลี่ยกัน กระจายกันไป ให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าร่วม
โครงการ แบ่งกันถ้ามีคนสนใจมาก 

ชาญณรงค์ พ้ืนท่ีร่วมโครงการนี้ ได้รับค่าชดเชย ๒,๐๐๐ บาท แล้วไม่ต้องทํานาปรัง ไปปลูกพืชอย่างอ่ืนทดแทน  
  เง่ือนไข คือ ต้องเคยมีประวัติการทํานาปรังอยู่ แล้วมาลดการทํานาปรัง  
ประธาน   ฝากหัวหน้ากล ุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดูเรื่องการปลูกอ้อยด้วย  
ชาญณรงค์     มีพ้ืนท่ี อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอท่ายาง และเกิดแปลงใหญ่ท่ีชะอํา อีก ๑ แปลง 
ประธาน - เรื่องเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ของโครงการแปลงใหญ่ ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลต่อไปด้วย เช่น ส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) พิจารณา และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนาการผลิต กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้วย  
- เรื่องแปลงใหญ่เกลือได้นําเข้าท่ีประชุม Single Command แล้ว บ้านแหลม บางแก้ว บางขุนไทร 
หรือถ้ามีเพ่ิมจะเสนอจาก 3 แปลง เป็น ๕ แปลง ก็ได้ จะได้เยียวยาหนี้สินเกษตรกรผู้ทํานาเกลือ 
- งานฟิวเดย์ เครื่องหย่อนกล้าดีมาก ๑ วัน หย่อนได้ ๓๐๐ ไร่ แปลงใหญ่น่าศึกษาว่านํามาใช้ได้ไหม 
ใช้เงินเท่าไร รวมท้ังเครื่องอบข้าวด้วย 
- โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนร่วมกันทํางานมากข้ึน มีการร้อยใจคนในชุมชน 
ทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ขอฝากท่านเกษตรอําเภอช่วยติดตามและดูแลด้วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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5. กลุ่มอารักขาพืช 
5.1 สรุปการรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ 4 ชนิด  ในจังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันท่ี  

20 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
    1. เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง  มีพ้ืนท่ีปลูก  635 ไร่       ไม่มีพ้ืนท่ีการระบาด 

     2. เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   มีพ้ืนท่ีปลูก  9,615 ไร่    ไม่มีพ้ืนท่ีการระบาด 
     3. หนอนหัวดํามะพร้าว     มีพ้ืนท่ีปลูก  15,753 ไร่  มีพ้ืนท่ีการระบาด 859 ไร่ ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว 
15 ไร่ 
     4. แมลงดําหนามมะพร้าว  มีพ้ืนท่ีปลูก  15,753 ไร่  มีพ้ืนท่ีการระบาด 297 ไร่ ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว 
17 ไร่ ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

5.2 สรุปรายงานแปลงสํารวจสถานการณ์ศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามเอกสารแนบ  
ประพันธ์  อําเภอใดรายงานไม่ได้ติดขัด ให้ประสาน ออ จะได้ช่วยได้ เป็นตัวชี้วัดฯ เกษตรจังหวัด 
มติท่ีประชุม      รับทราบ    

5.3 โครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน กําหนดการอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว  
(หนอนหัวดํา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างความเข้าใจ 
และชี้แจงโครงการฯ เกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 400 คน 
ประพันธ์   กลางเดือนสิงหาคม จะมียามาให้ อย่าลืมเรื่องการทําเครื่องหมายท่ีต้น 
ประธาน  ให้ยืมเงินมาท้ังก้อน (๔๐๐ คน) แล้วให้อําเภอดําเนินการส่งใบสําคัญมา 
ประพันธ์ ประสานอําเภอแล้ว วันท่ี ๔ ท่ีบ้านแหลม เชิญกรมวิชาการเกษตร มาในประเด็นการฉีดยาจะมีผล

กับปลาหรือไม่ ส่วนกลางจะมาทดลองอีกรอบเพราะคราวก่อน กุ้งตาย 
 

วัน/เดือน/ปี สถานท่ีดําเนินการ เป้าหมายเกษตรกร หมายเหตุ 
4 สิงหาคม 2560 อําเภอบ้านแหลม 180 ราย  
7 สิงหาคม 2560 อําเภอเขาย้อย 50 ราย  
8 สิงหาคม 2560 อําเภอท่ายาง 50 ราย  
11 สิงหาคม 2560 อําเภอบ้านลาด 60 ราย  
17 สิงหาคม 2560 อําเภอชะอํา 60 ราย  

รวม 400 ราย  
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
5.4 การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2560 คณะกรรมการคัดเลือก

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2560 จากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัด
ราชบุรี ลงตรวจประเมิน ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

5.5 งานรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดงานรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560  ในวันท่ี 18 กรกฎาคม  2560  
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
มติท่ีประชุม      รับทราบ  
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6. นําเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ – ฝ่ายฯ และการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 เป็น power point หรือ วีดีทัศน์  

6.1 ผลการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
นิตยา  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอหนองหญ้าปล้อง นําเสนอโดยใช้ power point ในประเด็น  
  - โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การเยี่ยมเยียนเกษตรกรแปรรูปผลผลิต 
  - ประชุมหัวหน้าส่วน 
  - การประชุมเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
อุไร  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอบ้านแหลม นําเสนอโดยใช้ power point ในประเด็น  
  - โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การจัดงานฟิวเดย์ 
  - การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ 
ประธาน  ต้ังแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ให้เริ่มดําเนินการข้ึนทะเบียนนาเกลือ และต้ังแปลงใหญ่เกลือ 
อุไร  ได้วางแผนไว้แล้ว 
ชุลีพร  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอเมืองเพชรบุรี นําเสนอโดยใช้ power point ในประเด็น 

- โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การจัดงานฟิวเดย์ 
ธนันรดา  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอเขาย้อย นําเสนอโดยใช้ power point และ Face book  

ในประเด็น 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  - โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การจัดงานฟิวเดย์ 
  - การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ประธาน  - เน้นเรื่องป้ายโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ให้ติดไว้ด้วย 
  - คาดว่าค่าบริหารจัดการโครงการจะมีตามมาให้ 
อําพล  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอชะอํา นําเสนอโดยใช้สื่อแบบวีดีทัศน์ ในประเด็น 

- โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การจัดงานฟิวเดย์ 
ณรงค์  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอบ้านลาด นําเสนอโดยใช้การอธิบายจากรูปภาพ ในประเด็น 

- โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ 
  - การจัดงานฟิวเดย์ 

- การติดตามเยี่ยมเยียนการดําเนินงานจากมณฑลทหารบกท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรี โครงการ ๙๑๐๑  
ตามรอยเท้าพ่อฯ ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ทํางานในโครงการฯ 
โดยเฉพาะการได้รับค่าแรง ในการทํางาน เวลาถูกสอบถามจะได้ตอบได้ถูกต้อง  
- ข้อสังเกตในการจัดงาน ประธานในงานมักมาก่อนเวลานัดหมาย ดังนั้นการเตรียมพร้อมเป็นเรื่อง 
ท่ีสําคัญ 

นิพนธ์  นําเสนอผลการดําเนินงานของอําเภอท่ายาง นําเสนอโดยใช้การอธิบายจากรูปภาพ ในประเด็น 
- โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ : การสร้างการรับรู้ การติดตามการดําเนินงาน 

  - การจัดงานฟิวเดย์ 
  - โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่: การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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  - การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
  - การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนกลาง (อชก.) 
นราธิป  แจ้งท่ีประชุมเรื่องการดําเนินงานของอําเภอแก่งกระจาน ในประเด็นการต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ  

ติดตามงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอแก่งกระจาน ในช่วงเช้าท่ีผ่านมา 
ประธาน  โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ หากมีปัญหาในการดําเนินการใดๆ ขอเชิญทุกท่านแจ้งท่ีประชุม 
ณรงค์  ขอหารือ เนื่องจากอําเภอบ้านลาด มีอัตรากําลังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าท่ีลาออก  

1 คน  และกําลังจะเกษียณอายุราชการ 1 คน) อยากขอให้พิจารณาสนับสนุนกําลังเจ้าหน้าท่ี 
ลงไปช่วยปฏิบัติงาน 

ประธาน  - ขอบคุณทุกอําเภอท่ีช่วยกันสรุปและนําเสนอ 
- ฝากเรื่องการเบิกจ่ายตามงบประมาณโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร และงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกัน ด้วย และขอให้ระวังเรื่องการเบิกซํ้าซ้อนกับ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของกรมการข้าว และโครงการสับปะรด 

ชาญณรงค์ ขอให้อําเภอตกลงกันให้ชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น กิจกรรมต่างๆ ของกรมการข้าว 
ต้องระวังการเบิกซํ้าซ้อนกับ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ  อําเภอบริหารจัดการได้หรือไม่ 
/มีปัญหาอะไรหรือไม่ 

ธนันรดา งบกรมการข้าว จะต้องทําอย่างไร เพราะเบิกจ่ายหลังเดือนกันยายน จึงจะไม่ซํ้าซ้อนกับ โครงการ 
9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ  

ชาญณรงค์ ข้อสังเกต อาจต้องพิจารณาจากสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรนั้นๆเข้ามาร่วมกิจกรรม บ้านเลขท่ีซํ้า
ไม่เป็นไร แต่อย่าให้ซํ้าคน  

ธนันรดา มีโอกาสซํ้าสูง เพราะเก่ียวข้องกับการสมัครเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้วย 
เพราะฉะนั้น จะเบิกจ่ายไม่ได้ 

พรรณวดี มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วยก็ได้ 
ประพันธ์ กลุ่มอารักขาพืช โครงการมะพร้าว เป้าหมายจํานวน 400 คน เบิกจ่ายกลางเดือนสิงหาคม  

สมาชิกในครัวเรือนเอาเข้ามาร่วมดําเนินการแทน  
ประธาน - ตัวอย่างเช่น พ่อ ไปร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ แม่ ไปกิจกรรมของกรมการข้าว ลูกไป 

โครงการมะพร้าว 
- ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ให้เร่งเบิกจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ หลังจากนั้น 
จึงเบิกงบอ่ืนๆ แล้วเราจะทําเรื่องแจ้งขยายเวลาไป 

กิตติ  การรายงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ มี 2 อย่างคือ รายงานโดยใช้ Excel  
และการรายงานในระบบบันทึกข้อมูล ซ่ึงตอนนี้ จังหวัดเพชรบุรี รายงานในระบบบันทึกข้อมูล 
เพียง 4 อําเภอ หากจะใช้การรายงานในระบบบันทึกข้อมูลอย่างเดียว ต้องมีการรายงาน 
ท่ีเป็นปัจจุบัน และครบทุกอําเภอ  

นิศากร  ข้อสังเกตจากการติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอําเภอแก่งกระจาน และอําเภอหนองหญ้าปล้อง  
ของผู้ตรวจราชการฯ ในวันนี้ 

  - การจัดซ้ือจัดจ้าง ท้ังสองอําเภอตอบคําถามได้ ไม่มีปัญหา 
  - ในด้านการตลาด ต้องพิจารณาว่าขายท่ีไหน 
  - การจัดการ เงินท่ีได้มาให้เกิดความยั่งยืน ทําอย่างไร 
  - เรื่องความยั่งยืน และความต่อเนื่องของโครงการยังตอบโจทย์ผู้ตรวจราชการฯ ไม่ได้  

ขอฝากอําเภอ จังหวัด ในประเด็นนี้ด้วย 
วิรัตน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ เป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้ 
  - การเขียนโครงการไปแล้ว รายละเอียดเรื่องวัสดุ มีการปรับราคาข้ึน กลัวว่าจะไม่สามารถทําได้ 
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ตามเป้าหมายท่ีกําหนด (ปัจจุบันราคาวัสดุ ปรับเพ่ิมข้ึน จึงอาจซ้ือของมาทํางานได้ไม่ตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนด)  แนะนําให้สอบถาม war room กรมส่งเสริมการเกษตร 

  - กรมส่งเสริมการเกษตร เคยตอบมาว่าให้กลุ่มประชุม แล้วมีมติในท่ีประชุม แจ้งบันทึกรายงาน 
การประชุม มติว่าอย่างไรส่งรายงานให้คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนรายงาน
คณะกรรมการอําเภอ และส่งให้จังหวัด และกรมฯ ทราบตามลําดับ 

ประธาน  - ให้ใช้มติชุมชน 
  - ข้าราชการบํานาญ คงไม่ใช่คนยากจน ดังนั้นจึงไม่เก่ียว 
วิรัตน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ฝากไว้ ดังนี้ 
  - โครงการท่ีกลุ่มทํา เราจะทําให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มต้องหารือ  

แนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืน และหากในโอกาสต่อไปมีโครงการมาอีก  
เราก็สามารถดําเนินการต่อได้ ไม่ใช่แค่การทําปุ๋ยอินทรีย์เสร็จแล้วแจกก็จะหมดไปเลย จึงขอฝาก 
ให้ทําความเข้าใจกับแต่ละกลุ่มด้วย 
- ฝากให้กลุ่มอ่ืนๆ ได้มีโอกาสไปฟังแนวคิดการบริหารงานของกลุ่ม หมู่ 3 ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอ
หนองหญ้าปล้อง เพ่ือจะได้สามารถบริหารจัดการได้เช่นเดียวกัน 

ประธาน จากความขัดแย้งในอดีตของพ้ืนท่ี เข้ากันไม่ค่อยได้ เช่น การลงสมัคร สมาชิกอบต. กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แต่พอมีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ทําให้ทุกคนเกิดความสามัคคี มาทํางาน
ร่วมกันได้ดี เราก็ช่วยกันดูแลให้ดําเนินการต่อไปได้ ตัวอย่างความยั่งยืน เช่น ทําปุ๋ยขายแล้วนําเงิน 
ท่ีได้กลับมาต้ังเป็นกองทุนแล้วทําปุ๋ยต่อไปได้ 
- ขอความร่วมมือ อําเภอชะอําดําเนินการบันทึกข้อมูลในคืนนี้ 

วิรัตน์ ขอความร่วมมือทุกอําเภอ รายงานข้อมูลภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน จังหวัดต้องส่งเขตฯ
ภายในเวลา 16.30 น. และขอให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้วย 

ธนันรดา  การบันทึกข้อมูลในระบบ เราบันทึกทุกวัน แต่เงินยังไม่เบิก เบิกทุก 5 วัน ได้หรือไม่ 
ประธาน - ขอตอบให้ว่าบันทึกทุกวัน แต่เงินยังไม่ได้เบิกออกทุกวัน เงินไม่ได้เบิกออกทุกวันแต่มีการรายงาน

ความเคลื่อนไหวไว้ทุกวันพอครบกําหนดวันท่ี 5 ก็เบิกออกจากบัญชี ได้ 
 - กรรมการจะไปดําเนินการเบิกจ่ายทุกวันก็ทําได้ลําบาก ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการจัดการทุกวัน 

ก็หลายบาท แต่ถ้าตกลงกันว่า 5 วันเบิกครั้งก็ได้ แต่ต้องรายงานทุกวัน/ บันทึกข้อมูลวันต่อวัน  
เพ่ือป้องกันการเบิกซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย 

  - เรื่องการวาดแปลง ข้อมูลการวาดแปลงของอําเภอบ้านแหลม กู้คืนกลับมาได้บางส่วน ส่วนอําเภอ
  อ่ืนๆ คงต้องทําต่อไปให้ได้ เป้าหมายตามยอดของปี 2559 และ 2560 
พิมพ์ภัสสร อยากให้ใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มิส วาดแปลงอําเภอละอย่างน้อย 200 ราย จะทําให้ยอดเพ่ิมข้ึนได้ดี 
วิรัตน์  การจะยกเลิกระบบรายงานอะไร เช่น การรายงาน Excel โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ  

ต้องรอหนังสือสั่งการจากสํานักงานส่งเสริมการเกษตรเขตฯ ด้วย   
 ประธาน ขอให้วันพรุ่งนี้ ทุกอําเภอบันทึกข้อมูลในระบบ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ให้เสร็จ  

และเป็นปัจจุบัน 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
6.2 ผลการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

ปัจฉิมา  ผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นไปตามท่ีแจ้งในวาระการประชุมไว้ในข้างต้น 
วิรัตน์  มอบให้คุณสุริยา นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สุริยา นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยใช้ power point ในประเด็น 

ต่างๆ ได้แก่ งบประมาณโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร โครงการ 
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9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ การจัดงานฟิวเดย์ และผลการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
(Training&Visit System) ของคณะทํางานท่ี 1 

วิโมกษ์ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้ power point ในประเด็น
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ และผลการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
(Training&Visit System) ของคณะทํางานท่ี 2โดยใช้วีดีทัศน์ (จัดทําโดยคุณพิมพ์ภัสสร) 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มฯ โดยใช้วีดีทัศน์ (จัดทําโดยคุณพรรณวดี)  
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดซองโรงอบกล้วยตากโป่งลึก-บางกลอย การติดตามโครงการมะพร้าว 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
และการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training&Visit System) ของคณะทํางานท่ี 3  

กลุ่มอารักขาพืช  นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มฯ โดยใช้วีดีทัศน์ (จัดทําโดยคุณอําไพ) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
การร่วมจัดงานฟิวเดย์  การรร่วมปฏิบัติงานมหกรรมสับปะรด ทดสอบระบบหนอนหัวดํามะพร้าว
และลงพ้ืนท่ีโครงการฯ การอบรมทีมรับจ้างฉีดสารเคมี ทดสอบผลกระทบของสัตว์น้ําต่อสาร 
คลอแรนทรานิลิโพรล บริการให้คําแนะนําการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร  
และการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training&Visit System) ของคณะทํางานท่ี 4 

ประธาน   การนําเสนอ น่าจะสามารถพัฒนาส่งแข่งขันงานวันเกิดกรมฯ ได้ เช่น 9101  และงานส่งเสริมอ่ืนๆ 
   

มติท่ีประชุม      รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

  1. ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม 2560  ตรงกับวันท่ี  
29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี  
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
             2. ประชุมเกษตรอําเภอ ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ตรงกับวันท่ี 31 สิงหาคม 2560  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
  
                               ประธานกล่าวขอบคุณทุกคนท่ีเข้าประชุม และร่วมมือกันทํางานให้สําเร็จ    
ปิดประชุม                   เวลา 18.20 น.  
 
 
 

ลงชื่อ    สุริยา  ศรีนาโค                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุริยา  ศรีนาโค) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 
 
 

ลงชื่อ    วิรัตน์  สว่างลาภ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวิรัตน์  สว่างลาภ) 

        หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 


